

## บอร์ดอาชีวฯ ไฟเขียวหลักการหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ผลิตกำลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ จบแล้วทำงานได้ทันที

นำเสนอเมื่อ : 26 ส.ค. 2565

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา และมีข้อสั่งการหลังจากรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 4 ปี นั้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม สอศ. ได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ... และแนวทางการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ในการเรียนควบปวช.-ปวส. 4 ปี ในวาระการพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งมีนายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน แล้ว

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการการเรียนควบปวช.-ปวส. 4 ปี เพื่อเร่งผลิตกำลังคนป้อนสถานประกอบการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด 19 และแก้ปัญหา นักเรียนนักศึกษา จบ ปวช. อายุ ไม่ถึง 18 ปี ไม่สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการได้ โดยหลักสูตรที่ปรับนี้จะเป็นการเรียนในรูปแบบทวิภาคี 100 % จบแล้วเขาทำงานในสถานประกอบการที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาต่อเนื่องทันที โดยหลังจากนี้ สอศ. จะเร่งดำเนินการขับเคลื่อนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ และยังคงมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ และวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ บอร์ด กอศ.แนะนำ เช่น ระยะเวลาของการศึกษา การฝึกงาน การคัดเลือกสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และการรองรับการเขาทำงานจากสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน จบแล้วมีอาชีพ โดย สอศ. จะจัดทำเป็นประกาศมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ... ต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 25 สิงหาคม 2565